



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## ประเด็นสำคัญ

### 1. สถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน)

- พญ.วันทนี วัฒนระ รองปลัด กทม. กล่าวว่า สถิติของผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น จากก่อนสงกรานต์วันละ 300-400 ราย หลังสงกรานต์มีรายงานกว่า 700 ราย และคาดว่าจะมีที่ไม่ได้อยู่ในระบบรายงานอีกเป็นหลักพัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในช่วง 4-6 เดือนที่ผ่านมา เข้ามารับได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง ทุกบ่ายวันศุกร์ หรือจองผ่านแอป QueQ นอกจากนี้ยังให้บริการที่ รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ 11 แห่ง และวชิรพยาบาล

- ผศ.นพ.วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า หลังสงกรานต์มีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นถึง 158 เท่าในประเทศไทย แต่ต้องย้ำว่าก่อนสงกรานต์เป็นช่วงที่โรคเจียบสงบ ดังนั้น 158 เท่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังเป็นจำนวนหลักร้อยคน ข้อมูลเบื้องต้นพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ติดเชื้อง่ายขึ้น แต่ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม อาการของโควิด 19 อาจจะแยกความแตกต่างกับอาการไข้หวัดใหญ่ได้ยาก เนื่องจากมีอาการใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ การตรวจ ATK ยังสามารถยืนยันการติดเชื้อได้ไม่ว่าจะสายพันธุ์ใด

### 2. วัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

- กรมการแพทย์ เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 หน่วยงานในสังกัด สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความปลอดภัย พร้อมย้ำว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ยังคงมีความสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หรือหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจสถานพยาบาลต่าง ๆ มียา เวชภัณฑ์ และเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วย โควิด 19 และยังสามารถให้บริการรักษาโรคต่างๆ ได้ตามปกติ

### 3. Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

- รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า มีการศึกษาวิจัยออกมายืนยันว่าการเกิดอาการลองโควิดสัมพันธ์กับอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่ป่วย การฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังติดเชื้อในภายหลังได้ เพราะไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปบ้าง แต่สิ่งที่ป้องกันได้ดีคือ ป้องกันการเกิดอาการป่วย การป่วยหนัก และการเสียชีวิต ทั้งนี้ 4 ปัจจัยหลักการเกิดลองโควิด คือ 1.ความรุนแรงของอาการขณะติดเชื้อ 2.การได้รับวัคซีน 3.เพศ ซึ่งมีข้อมูลว่าเพศหญิงมีโอกาสเกิดลองโควิดมากกว่าเพศชาย และ 4.อายุ ช่วงเด็กจะเกิดลองโควิดน้อยกว่าผู้ใหญ่

### 4. มาตรการรับมือโควิดของ สคร.9 นครราชสีมา


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา กล่าวถึง สคร.9 นครราชสีมา ได้เตรียมพร้อมภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LABB ไว้สำหรับให้บริการกระจายไปยังสสจ.ทั้ง 4 จังหวัดในพื้นที่ดูแล ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมถึงการสนับสนุน ATK กระจายไปให้อย่างทั่วถึงและเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี PCR รวมถึงเตือนปชช.เคร่งมาตรการช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคการเมืองเปิดเวทีปราศรัย คนมารวมกันจำนวนมาก อาจเสี่ยงติดเชื้อโควิด

### 5. หมุ่มป่วยโควิดนอนเสียชีวิตริมถนน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- ร.ต.ท.หญิงโยชิตา ทริกุล รองสว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม ได้รับแจ้งเหตุพบศพชายไทยไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 50 ปี นอนเสียชีวิตบริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่ง สาขาม.ธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ กทม. ตรวจค้นในตัวไม่พบเอกสารเจ้าหน้าที่จึงตรวจ ATK หาเชื้อโควิด 19 พบขึ้น 2 ชิด จึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเสียชีวิตจากการปอดอักเสบ ติดเชื้อโควิด 19 ก่อนนำศพส่งนิติเวชศาสตร์ ร.พ.วชิรพยาบาล

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน</p> <p>-โควิด 19 ยังเป็นโรคระบาดที่คุกคามความเป็นปกติสุขในชีวิตประจำวันของปชช. แต่สามารถรับมือได้ หากติดตามข่าวสารข้อมูล เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งในการป้องกันและรักษาเมื่อเกิดการติดเชื้อ นอกจากทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรวดเร็วในการให้ข้อมูล ประชาชนพึงสนใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อมิให้ชุมชนและสังคมต้องรับผลกระทบจากโควิด 19 อีก</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>งานวิจัยฝังเข็มร่วมนวดทุยหนา รักษาโรคกระดูกคอเสื่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, อปท.นิวส์, acnews, thailandplus)</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานคณะกรรมการ MIU สธ. เผยงานวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุข เป็นเรื่องการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยใช้การฝังเข็มร่วมกับนวดทุยหนา รักษาผู้ป่วยโรคกระดูกคอเสื่อม พบผู้ป่วยมีระดับความปวดลดลง องศาการเคลื่อนไหวของคอเพิ่มขึ้นทุกทิศทาง มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ผลการตรวจค่าบ่งชี้การไหลเวียนเลือดทางห้องปฏิบัติการดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการรักษา และมีความปลอดภัย ไม่พบผลข้างเคียงอันตรายทั้งในระยะสั้นและยาว อาจพบเพียงรอยช้ำ กล้ามเนื้ออักเสบจากการนวด หรืออ่อนเพลียได้ บางรายหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ ใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกรักษา และนำไปพัฒนาวิธีการรักษาโรคกระดูกคอเสื่อมที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ งานวิจัยมีข้อเสนอแนะให้ติดตามผลการรักษาทุก 3 เดือน เพื่อศึกษาระยะเวลาอาการกำเริบของโรค ควบคู่กับกายภาพบำบัดและปรับพฤติกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษาให้ดียิ่งขึ้น</p>	
<p><b>จับร้านไม่มีใบอนุญาตขายกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, บางกอกโพสต์)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯพร้อม จนท.ตำรวจ สน.ชนะสงคราม และ กทม. ลงพื้นที่ถนนข้าวสารและซอยรามบุตรี เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ตรวจร้านค้ากัญชา จำนวน 14 ร้าน พบมีใบอนุญาตและทำตามเงื่อนไขใบอนุญาตถูกต้อง 9 ร้าน พักใช้ใบอนุญาต 2 ร้าน รวมถึงดำเนินคดีเนื่องจากจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 3 ร้าน โดยร้านแรกเป็นร้านจำหน่ายขนาดใหญ่แต่ยังไม่ได้รับการอนุญาต อีก 2 ร้านเป็นหาบเร่ แผงลอย พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการกัญชาให้ทำตามกฎหมาย รวมทั้งยืนยันว่า กรมฯไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชาแบบสันตนาการ ประเด็นเรื่องกัญชาทางการแพทย์ในวิชาชีพที่แตกต่างกัน อาจมีมุมมองทางวิชาการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และแนวคิดของแต่ละบุคคล</p>	-
<p><b>เครื่อง APD ช่วยผู้ป่วยไตวาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย การบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่อง APD เป็นทางเลือกล่าสุดที่ สปสช.เพิ่มเข้ามาในชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งวิธีการล้างไตด้วยเครื่อง APD ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น กลับมามีชีวิตประจำวันกลับมาเป็นเกือบปกติเหมือนคนทั่วไป โดยสปสช. พยายามผลักดันให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเข้าถึงบริการเครื่อง APD มากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ได้ใช้เครื่อง APD ประมาณ 2,500 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้ใช้เครื่อง APD เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 170-200 ราย/เดือน</p>	-
<p><b>ค่าอากาศร้อนไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>-ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยพบกับอากาศร้อนถึง 44.6 องศา รวมถึงค่าดัชนีความร้อนตามภูมิภาคสูงเกิน 54 องศา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพปชช.จำนวนมาก ถ้าดัชนีความร้อนมากกว่า 41-54 องศา อันตราย จะมีอาการเพลียแดด และเกิดภาวะลมแดดถ้าสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน แต่ถ้ามากกว่า 54 องศา อันตรายมาก เกิดภาวะลมแดดถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ กรมฯเน้นสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับชุมชน ประชาชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง รับทราบอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริงกับระดับอุณหภูมิที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้น หรือ Heat Index เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิต ถือเป็น การปรับการแจ้งเตือนรูปแบบใหม่ให้แก่ประชาชน โดยแบ่งระดับผลกระทบเป็นสีต่างๆ สีแดง อันตรายมาก, สีส้ม อันตราย, สีเหลือง เตือนภัย และสีเขียวอ่อน ฝ้าระวัง</p>	-
<p><b>แนะนำสูตรสมุนไพรบำรุงผิวหน้าร้อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้คัดสรรสมุนไพรตัวเด่น หาง่าย และใช้ง่าย มาฝากประชาชนใช้ในการกักตุนผิวในช่วงหน้าร้อน 6 สูตร คือ สูตรพอกหน้าด้วยขมิ้นผสมน้ำมันมะนาวลดสิ่ว สูตรรูน้ใสจากใบว่านทางจะเข้ผสมดินสอพองผิวชุ่มกระจ่างใส สูตรกล้วยสุกพอกหน้าปรับผิวใส สูตรน้ำมะนาวลดเลือนจุดด่างดำ สูตรมะเขือ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เทศปรับผิวใส ลดเลือนริ้วรอย และจุดต่างด้า และสูตรแต่งกวางช่วยผิวชุ่มชื้น เมื่อทำตาม 6 สูตรนี้แล้ว ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ควรเน้นอาหารที่มีสมุนไพร รสขม รสจืด และรสเย็น รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานาน ๆ</p>	
<p><b>ทารกน้อยวัย 3 เดือนเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-น.ส.วริศรา บัวหอม อายุ 27 ปี แม่ของด.ญ.ณภัทร ป้อมแจ่มศรี อายุ 3 เดือน เผย เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พาลูกไปรับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี ป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทานใช้หยอดข้างปาก ที่ รพ.สต. บ้านแสมขาว ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แล้วกลับมาบ้านตามปกติ ช่วงบ่ายลูกเริ่มมีอาการตัวร้อน ร้องเกร็งและอาเจียน รีบอุ้มไปส่งโรงพยาบาล พอมาถึงทีมแพทย์พยายามช่วยชีวิตอยู่นาน สุดท้ายพยาบาลแจ้งว่าลูกเสียชีวิตแล้ว จากนั้นตำรวจให้กู้ยืมนำศพทารกนำส่ง รพ.รามจักรีนฤพดินทร์ ให้แพทย์ชันสูตร ผลชันสูตรศพเบื้องต้นระบุว่า เสียชีวิตเพราะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่ต้องรอผลตรวจชิ้นเนื้อและเลือดอีกครั้งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน</p>	-
<p><b>กินยาีห้อ naclong ช่วยให้ผิวขาวใส</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TIKTOK</p> <p>-ผู้ใช้ TIKTOK ชื่อ doctor.bell โปสต์ แนะนำวิธีทำให้ผิวขาวใสที่ง่ายและประหยัดที่สุด โดยกินยาีห้อ naclong จะช่วยให้ผิวขาวใส กินวันละ 2 เม็ด ติดต่อกันประมาณ 2 อาทิตย์ ผิวจะขาวขึ้น ภายใต้งี้อนไ้ต้องไม่โดนแดด</p>	-